

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

STARK – บางภาพ อาจต้องเดาทาง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... ก็อย่างที่กล่าวไว้บ่อยๆ อีกนั่นแหละครับ เวลาดูกราฟสวยๆ นั้น

แต่พอรุ่งขึ้นมาก็อีกวัน เล่นเหมือนไมเซ่ หรือบางวันอากาศไม่มีวีแวว แต่อีกวัน ก็ลากขึ้นอย่างสวยงามเอาดื้อๆ แบบนั้นแหละ บางครั้งก็เรียกว่า เซียนอยู่รู หมออยู่ตึก... เรียกว่า ถ้าเซียนกราฟเขียนเทคนิค ก็มีโอกาสเสียท่ามานักต่อนักแล้ว ไม่เว้นแม้แต่เหนือเมฆ ที่แค่เขียนเล็กๆ ย่อมๆ แถมน้องอินไซด์ ก็พลาดท่าได้เหมือนกัน แต่ถ้าใครที่เก่งๆ หน่อย รู้กราฟ รู้พื้นฐาน แล้วรู้ใจคนคุมราคาได้ด้วยแล้วนั้น เสือติดปีกเลยแหละครับ... หุ่นดูเหมือนจะเป็นแหล่งหาเงินง่าย แต่ก็ด้วยคำว่า Zero Some Game ด้วยแล้วนั้น มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะหาเงินได้เช่นกัน ถ้ามีคนหนึ่งง่าย อีกคนหนึ่งก็ต้องยาก... กลยุทธ์ของแต่ละเซียน ที่เราได้อินชื่อมากมายในตลาดหุ้นนั้น แน่ใจนะว่าเราจะทำตามเขาได้ หรือ ถ้าทำได้ จะรวยได้เท่ากับเขาหรือเปล่า อันนี้คงไม่ต้องหาคำตอบเลยก็ได้นะครับว่า หลายๆ ท่านรู้กันดีอยู่แล้ว... หรือเอาเป็นว่า ท่านจะเชื่อหรือไม่แล้วว่าเซียนเหล่านั้น เริ่มต้นด้วยการลงทุน หรือเก็งกำไร โดยอาศัยแค่ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิคเท่านั้น เขาไม่รู้ออก ไม่รู้ใน เขาไม่รู้เรื่องราวก่อนใครอะไรเลยเชียวหรือ... หรือ เซียนเหล่านั้น ต่อให้เขาจะใช้ หุ่นเป็นเครื่องมือในการหาเงินจากตลาด เขาก็ต้องรู้เรื่องราวของหุ้นนั้นๆ จากใครได้บ้าง เขาต้องคุยกับใครบ้างทั้งหมดนี้ จึงเป็นเรื่องที่เราต้องคาดการณ์ หรือเดาทาง กันให้ถูกหรือใกล้เคียงมากที่สุด รាយย่อยอย่างเราก็ต้องมีกลยุทธ์ที่อาจจะต้องต่างจากรายใหญ่อยู่แหละนะ จนกว่าเงินของเรา จะก้าวข้ามขึ้นไปอยู่ระดับนั้นได้

ดูตามเกม... ว่ากันตามเกมระยะสั้น หรือ 1-2 วันที่ผ่านมา ก็น่าสนใจอยู่แล้ว แต่เกมยาว

ก็ต้องไปว่ากัน หรือไม่เดาทางกันแถวๆ 5.50 อีกที ว่าเขาผ่านขึ้นในรอบนี้ได้หรือไม่ ผ่านได้ จะไปแคไหน

แนวรับ : ... 4.96-4.86 หรือ ต้องไม่ต่ำกว่า 4.80 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 5.40-5.50 เป็นเป้าหมายแรก ยืนได้ ก็ตาม

Price Chart...(STARK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น STARK... บางท่านมองเป็นเส้นกราฟของซีพาร์หรือคลื่นหัวใจเลยประมาณนั้น... จริงๆ แล้ว ถ้าจะจับจังหวะการแกว่งหรือการเด่นเหมือน เส้นของซีพาร์แล้วละก็ อาจจะเบ้หุ่นที่เล่นง่ายเลยนะ ไม่ว่าจะเบ้หุ่นไหนๆ... แต่ตามภาพนี้ เราจะเห็นว่า ถ้าจะแกว่งขึ้นไปชนระดับ 5.50 นั้นก็อาจจะต้องระวังแล้วละนะ เพราะต่อไป จะเป็นจังหวะของการแกว่งลง... แต่ที่เอามาเข้าบาดตาเซียนในวันนี้ ก็เนื่องด้วยระยะสั้น เห็นภาพของ MA. มีรูปแบบที่เป็น Bullish Pattern ซึ่งก็ทำให้เราถึงกับคิดว่า โอกาสผ่านระดับ 5.50 ในระลอกนี้นั้นก็น่าจะมีความเป็นไปได้... เพราะหุ่น จะไม่ใช่ชีวิตขึ้นๆ หรือลงๆ ในกรอบเดิมนานเกินไปนักหรอกครับ